
 
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 07.03. 2014. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl. 14.00-15.30 

Mættir: Lars Jóhann Imsland, Guðrún Sturlaugsdóttir, Tómas Gísli Guðjónsson, Gunnar Svavar 

Friðriksson, Reynir Magnússon, Jóhanna Inga Hjartardóttir og 2 fulltrúar nemenda (Nína og 

Linda). Aníta Ómarsdóttir og Guðbjörg Norðfjörð boðuðu forföll. 

Dagskrá  

1. 100 miða leikurinn. Eða 200 miða leikurinn eins og hann heitir í dag. Theódóra teymisstjóri 
SMT kom inn á skólaráðsfund og útskýrði tilgang og þróun leiksins frá því að byrjað var með 
hann í Hraunvallaskóla. Rætt var bréf frá foreldri þar sem fram komu umkvartanir og 
ábendingar um það sem betur megi fara í leiknum. Skólaráð tók undir að augljósir gallar væru 
á framkæmd leiksins en að sama skapi hafi jafnan verið leitað leiða til þróa og bæta leikinn. 
Theodóra kynnti nýjustu hugmyndir í þeim efnum. Skólaráð hvatti SMT teymið til að halda 
áfram að þróa og efla leikinn því ljóst væri að heildar ávinningur fyrir skólastarfið væri 
töluverður og að nemendur leggðu sig fram við að sýna fyrirmyndarhegðun þá daga sem 
leikurinn væri.  

2. Skólareglur. Farið var yfir almennar skólareglur Hraunvallaskóla en eitt af hlutverkum 
skólaráðs er að fara yfir skólareglur. Umræða hefur verið meðal kennara og starfsmanna um 
um símareglur/húfur og þess háttar og því var ákveðið á kennarafundi í kjölfarið að 
endurskoða reglurnar í heild sinni. Skólaráð kom tillögum til úrbóta til skólastjóra sem tekur 
þær til greina og skoðunar.  
 

3. Önnur mál.  
 

a. Skólastjóri greindi skólaráði lauslega frá stöðu framkvæmda vegna þriggja lausra 
skólastofa sem ákveðið hefur verið að byggja á lóð skólans fyrir komandi skólaár.   

b. Rætt var um þátttöku foreldra á fræðslukvöldum. Reynslan sýnir að mjög erfitt er að 
ná foreldrum á kynningar og fræðslu á kvöldin sem er áhyggjuefni að mati skólaráðs.  

 

 
Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


